



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๔๘

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

เลื่อนกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๘ ออกไป ไม่มีกำหนด



ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ ได้มีการเลื่อนกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรเขตภาคเหนือจากเดิม
ออกไปก่อน โดยมีรายละเอียดข้อความ ดังนี้

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ
ประจำปี ๒๕๕๘ ณ หอประชุมที่บังกรรค์มีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๗ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกำหนดการรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรเขตภาคเหนือ จากวันที่ ๒๗ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ออกไปก่อน หากมีกำหนดการใหม่แล้วจะแจ้งให้ทราบ
ต่อไป ลงนามโดย ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ, ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มรพส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.ร้อยเอ็ด ด้วยมิตรไมตรี



◆ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์
อธิการบดี มรพส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ
ผศ.ดุสิต อุบลเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมผล
ดำเนินงานบริหารมหาวิทยาลัย และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
โดยมีคณะผู้บริหาร มรพส. นำเสนอข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มุ่งสู่การพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส.
ส่วนวังจันทน์ อีกด้วย

ผอ. นิภารัตน์ กาญจนโชติ เข้ารับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปี ๒๕๕๕



เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ที่ผ่านมา นายวิระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” ประจำปี ๒๕๕๕ จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในระดับประเทศ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ อาจารย์นิภารัตน์ กาญจนโชติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. ได้รับการคัดเลือกและเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศเข้าร่วมงาน ชาวสารศรีพิบูลฯ ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

สโมสรรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ มรพส. มีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินกู้สามัญ

นางสาวปวีศา เกษมสุข นายกสโมสรรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา มรพส. แจ้งให้ทราบว่าจะตามที่ประชุมสโมสรรฯ มรพส. ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติเพิ่มวงเงินกู้สามัญ ขยายฐานสินเชื่อจากไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ สโมสรรพนักงาน - เจ้าหน้าที่ ว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน - เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๕ ข้อ (๑๗) ๓ โดยเน้นย้ำให้สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ เพื่อความถูกต้อง และเป็นระบบ ดังนี้

ประเภทเงินกู้ยืม	คุณสมบัติผู้กู้ยืม	เงื่อนไขการผ่อนชำระ
จ. ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท	- ต้องมีเงินสะสมค่าหุ้นตั้งแต่ ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท - ต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน	- ผ่อนชำระภายใน ๑๕ เดือน - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาท ต่อเดือน (อัตราคงที่) - กรณีชำระคืนภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเงินกู้ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย
ฉ. ไม่เกินวงเงินสะสมค่าหุ้นที่มีอยู่ (ไม่เกินร้อยละ ๘๐)	- ต้องมีเงินสะสมค่าหุ้นตั้งแต่ ๒๕,๐๐๑ บาท ขึ้นไป - ต้องเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน - ต้องมีเงินเดือนเหลือให้หักชำระหนี้	- ผ่อนชำระภายใน ๓๐ เดือน - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาท ต่อเดือน (อัตราคงที่) - กรณีชำระคืนภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเงินกู้ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชี้อประดิษฐ์กุล
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ปรงศักดิ์, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงค์